



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ  
โดยวิธีการขายทอดตลาด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 กำหนดให้ผู้มีความประสงค์จะเข้าเสนอราคาสามารถลงทะเบียนเข้าดูสภาพพัสดุชำรุด ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. และเสนอราคาด้วยวาจาตั้งแต่วันที่ 10.10 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณ อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นั้น

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเสนอราคาด้วยวาจาและพิจารณาแล้วว่าเสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อราชการอย่างสูงสุด ซึ่งราคาที่เสนอได้รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการซื้อพัสดุชำรุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาตามรายการ ดังนี้

**พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 ดังนี้**

**1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ**

รายการที่ 1 รถยนต์โดยสาร ยี่ห้อ NISSAN (รถยนต์ตู้) หมายเลขทะเบียน นข-2824 สกลนคร คือนายจตุรงค์ ศรีทอง โดยได้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 161,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายการที่ 2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ ISUZU (รถยนต์ 4 ประตู) หมายเลขทะเบียน กข-5978 สกลนคร ไม่มีผู้ประสงค์เสนอราคา

รายการที่ 3 รถยนต์กระบะตอนเดียวสีขาว ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR54HBW/H (รถยนต์กระบะ) หมายเลขทะเบียน บจ-2408 สกลนคร ไม่มีผู้ประสงค์เสนอราคา

รายการที่ 4 รถขนถ่ายการเกษตร (รถบรรทุกเบอร์ 5) คือนางสมหมาย สุระบุตร โดยได้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 21,000 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายการที่ 5 รถแทรกเตอร์ ขนาด 80 แรงม้า ยี่ห้อ LANDINI รุ่น - (รถแทรกเตอร์) หมายเลขทะเบียน ต-1202 สกลนคร คือนางสาวปัลยาณี ไชยงาม โดยได้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 71,000 บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

รายการที่ 6 รถสามล้อเครื่องแบบมีกระบะท้ายและหลังคา (รถสามล้อ) คือนายธนพงษ์ หงษ์ห้อม โดยได้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. พัสดุ...

2. พัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จากการรายงานผลการสำรวจข้อมูล/ ตรวจสอบรายการพัสดุ  
ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2566 คือ  
นางสมหมาย สุระบุตร โดยได้เสนอราคาสูงสุดจำนวน 42,317 บาท (สี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ที่ชนะการเสนอราคาได้ชำระค่าพัสดุที่ขายทอดตลาดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ขยับพัสดุที่ชำรุด รายการที่เสนอราคาได้ออกจากมหาวิทยาลัยให้แล้วเสร็จภายใน 3  
วันนับแต่วันที่ชำระเงินทั้งหมดครบถ้วน โดยต้องไม่เกินวันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 หากล่วงเลย  
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้ที่ชนะการเสนอราคาจะต้องเสียค่าสถานที่วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ทุกวันที่  
เกินกำหนดและต้องชำระเงินค่าสถานที่ให้แล้วเสร็จเสียก่อนจึงจะรับสิ่งของนั้นได้ และให้ปฏิบัติตาม  
รายละเอียดและเงื่อนไขตามประกาศขายทอดตลาด ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

